



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์เผยผลการเดินทางไปเยือนภูฏาน ได้ยอดสั่งซื้อข้าวหอมมะลิจากสหกรณ์ไทย 100 ตัน

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารและผู้แทนจากขบวนการสหกรณ์ไทยเยือนประเทศภูฏาน เพื่อเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการด้านสหกรณ์ ภายใต้หัวข้อ Cooperatives : Empowering Communities Towards Gross National Happiness พร้อมขนตัวอย่างสินค้า อาทิ ข้าวสาร อาหารและผลไม้แปรรูปเข้าร่วมจัดแสดงในโอกาสดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวภูฏานได้รู้จักสินค้าของสหกรณ์ไทยได้รับความสนใจล้นหลาม นำไปสู่การเจรจาซื้อขายข้าวสาร ประเดิมส่งครั้งแรก 100 ตัน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการเดินทางไปเยือนประเทศภูฏาน ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ว่า ได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมกับตัวแทนจากนานาประเทศ ณ เมืองทิมพู ภายใต้หัวข้อ Cooperatives : Empowering Communities Towards Gross National Happiness ที่เน้นการใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดความสุขในสังคม เพื่อตอบสนอง Gross Happiness ซึ่งเป็น GAP ของภูฏาน ซึ่งการนำเสนอความคิดเห็นร่วมกันในการสัมมนาครั้งนี้ได้ข้อสรุปว่า หลักและอุดมการณ์ของสหกรณ์จะนำไปสู่สังคมที่มีความสุขได้ ขณะที่ประเทศอินเดียเสนอว่าไม่ต้องการให้ภาครัฐเข้าไปรบกวนต่อระบบของสหกรณ์ แต่ต้องดูเงื่อนไขของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน ส่วนตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นได้อธิบายถึงสหกรณ์ของญี่ปุ่นที่มีการทำงานในลักษณะ Corporate คือบูรณาการทำงานร่วมกันจากทุกภาคส่วน ส่วนประเทศจีนดำเนินการโดย All china คือชุมนุมสหกรณ์ฯ แต่กำกับโดยภาครัฐ ประธาน All china คือ รัฐมนตรีสหกรณ์ของรัฐบาลจีน แต่ดำเนินการในรูปของบริษัทจำกัด เป็น Enterprise ที่มีภาครัฐกำกับอยู่ข้างหลัง เนื่องจากสหกรณ์ของจีนสามารถตั้งเป็นรูปของบริษัทได้

ทั้งนี้ ในฐานะตัวแทนของประเทศไทยได้เสนอมุมมองเรื่องการดูแลกฎหมายสหกรณ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องเอื้อต่อสิ่งแวดล้อมในการที่จะทำให้สหกรณ์สามารถดำเนินธุรกิจได้ ไม่ใช่มุ่งเพียงการบังคับใช้กฎหมาย แต่ไม่ศึกษาสภาพแวดล้อมหรือความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมรอบด้าน พร้อมทั้งเสนอว่าการกำหนดนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนงานด้านสหกรณ์ต้องมีความชัดเจน จึงจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบสหกรณ์ให้สามารถเดินหน้าไปได้ ซึ่งประเทศภูฏานจะนำตัวอย่างแนวคิดในการพัฒนาระบบสหกรณ์ของประเทศต่าง ๆ ไปปรับใช้กับประเทศของตนเอง เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาของการเริ่มต้นในการก่อตั้งสหกรณ์ได้ 3-4 ปีที่ผ่านมา จึงจำเป็นต้องหาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับงานสหกรณ์ โดยมุ่งหวังว่าสหกรณ์จะเป็นเครื่องมือที่นำมาซึ่งความสุขให้กับชุมชนและสังคม ซึ่งไม่เน้นการทำธุรกิจที่แสวงหากำไร เพราะภูฏานไม่ได้เน้นการเจริญเติบโตของ GDP แต่เน้นเรื่อง GNH คือ Gross National Happiness

“ ระหว่างการเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการด้านสหกรณ์ที่ประเทศภูฏาน ไทยเป็นประเทศเดียวที่มีโอกาสได้นำตัวอย่างสินค้าและผลผลิตของสหกรณ์ไทยไปร่วมจัดแสดงและประชาสัมพันธ์ให้ชาวภูฏานได้รู้จัก โดยได้นำตัวอย่างข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์อาหารและผลไม้แปรรูป ไปนำเสนอและทดลองหุงข้าวหอมมะลิให้ชาวภูฏานได้ลองชิมรสชาติ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง และผู้บริหารของกรมตลาดสินค้าเกษตรและสหกรณ์ของภูฏานได้ขอเจรจาสั่งซื้อข้าวสารจากสหกรณ์ไทย โดยจะเริ่มสั่งซื้อในเบื้องต้นจำนวน 100 ตัน โดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด จะเป็นตัวแทนในการจัดส่งสินค้าในนามของสหกรณ์ไทย ส่วนการแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือด้านวิชาการสหกรณ์ระหว่างไทยกับภูฏาน ขณะนี้ได้มีการตั้งคณะทำงานของทั้งสองประเทศเพื่อหารือกัน และได้มีการลงนาม MOU ร่วมกัน ซึ่งตัวแทนจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อจัดอบรมความรู้การบริหารสหกรณ์ให้กับทาง

กฎ 2 หลักสูตร ซึ่งทางกฎจะส่งเจ้าหน้าที่เดินทางมาดูงานสหกรณ์ที่ประเทศไทย ซึ่งข้อได้เปรียบของประเทศกฎ
นคือ นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมให้คนในชาติเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง สนับสนุนให้คนเรียนภาษาอังกฤษ ทำให้
คนกฎสามารถติดต่อกับคนทั่วโลก จึงมองว่าเป็นโอกาสของคนกฎที่จะพัฒนางานด้านสหกรณ์ได้ไม่ยากนัก”
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว